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เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

 
 

เรื่องพิจารณา 
 

 มาตรา ๓๑   หน่วยงานของศาล 
   ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
   ส านักงานศาลยุติธรรม   
   ส านักงานศาลปกครอง  

 มาตรา ๓๓   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     กรุงเทพมหานคร 
  มาตรา ๓๗    แผนงานบูรณาการ 

   แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
   แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
   แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
   แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
   แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
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 ผลการพิจารณา  
 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ      ๑๙๐,๐๘๐,๐๐๐  บาท 
 ส านักงานศาลยุติธรรม    ๗,๑๓๓,๕๔๓,๐๐๐  บาท  
 ส านักงานศาลปกครอง       ๕๙๗,๙๖๗,๕๐๐  บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด           -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาล
ปกครอง ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาล

รัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งระบุผลการประเมิน ร้อยละ ๗๕ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าประเมินความเชื่อมั่น
ดังกล่าวด้วยวิธีการประเมินอย่างไร และเป็นการประเมินโดยองค์กรภายนอกหรือหน่วยงานภายใน 

- หน่วยงานมีความคิดเห็นต่อ “หลักนิติธรรม” อย่างไร 
- หน่วยงานมีแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งตุลาการอย่างไร 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นความคืบหน้าคดีบริษัทโฮปเวลล์ กรณีโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟ

ยกระดับในกรุงเทพมหานคร 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 

๑๔๔ วรรคสอง 
- ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) หน่วยงานมีการ

เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปมากน้อยเพียงใด 
- หน่วยงานมีความคิดเห็นต่อ “หลักนิติธรรม” อย่างไร 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าเหตุใดศาลแขวงปาย ขนาด ๘ บัลลังก์ จึงใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงกว่า

ศาลแขวงอ่ืน ๆ  
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการเปิดท าการศาลแขวงแม่ฮ่องสอน  
- คดีถือหุ้นสื่อ การที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาโดยพิจารณาจากผู้มีรายชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ  

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยในแนวทางที่แตกต่างกัน กรณีดังกล่าว สองหน่วยงานได้พิจารณาแนวทางการ
วินิจฉัยในอนาคตร่วมกันหรือไม่ 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงกรณีการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นที่ตั้งศาลยุติธรรมบริเวณถนน
รัชดา  

- หน่วยงานมีแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งผู้พิพากษาอย่างไร 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นความคืบหน้าคดี TOYOTA 
- จากข้อมูลงบดุลของหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานมีจ านวนเงินฝากกว่า ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

เป็นเงินฝากระยะสั้น และไม่ปรากฏผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยจากการลงทุน กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานควร
บริหารจัดการเงินโดยมีผู้บริหารกองทุน 

- จ านวนคดีที่ค้างการพิจารณาในศาลยุติธรรม พบว่ามีจ านวนคดีผู้บริโภคค้างในกระบวนการพิจารณา
จ านวนมาก หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
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- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นหมายเหตุตามเอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งระบุจ านวนเงินฝากสถาบันการเงินและเงินฝากประจ า อาจมีความคลาดเคลื่อนของ
จ านวนเงินที่มีการระบุในเอกสาร 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินส านักงานส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงบางบอน 
และแขวงถนนนครไชยศรี มีสัญญาเช่าหรือไม่ 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 

  - ประเด็นการประเมินความเชื่อมั่นต่อองค์กร หน่วยงานได้จัดให้มีการออกแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีการส ารวจความเห็นผ่านแบบสอบถามที่มีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นประชาชน ท้องถิ่น และบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานในโอกาสต่าง ๆ จากนั้นจึงน าการตอบแบบสอบถามมาวัด
ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อองค์กร 

- ประเด็นการตีความกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานชี้แจงว่าในการพิจารณาคดีของศาล  
เป็นการพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหลัก และการให้เหตุผลประกอบการพิจารณาหรือการตีความ
เป็นเรื่องนิติ วิธี  ซึ่ งอาจเป็นการตีความทางตรง ตีความตามเจตนารมณ์  และตีความตามพฤติการณ์ 
ต่าง ๆ ประกอบกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีที่ขึ้นสู่ศาล ซึ่งการตีความตามรัฐธรรมนูญมีความแตกต่างจาก
การตีความกฎหมายโดยทั่วไป 

- ประเด็นการสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
วิธีการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีการก าหนดคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้ 

- หลักนิติธรรม เป็นหลักการส าคัญที่ใช้ เป็นบรรทัดฐานในการตีความกฎหมาย การบริหาร และการ
ปกครอง โดยหลักนิติธรรมในหลักการสากล เป็นการถือเอาการปกครองโดยกฎหมายหรือน ากฎหมายมาเป็น
แม่บทของเครื่องมือในการใช้อ านาจเพ่ือปกครองประเทศ หรือ Rule of Law ซึ่งในประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดและเป็นแม่บทของกฎหมายอ่ืน ๆ ดังนั้น บทกฎหมายใดที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จึงไม่อาจใช้
บังคับได ้

การที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และหลักนิติธรรม หมายถึง การที่หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการตรากฎหมาย ใช้บังคับกฎหมาย หรือ
ตีความกฎหมาย ต้องยึดถือตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม ทั้งนี้ การตีความของศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
ยึดโยงตามรัฐธรรมนูญเป็นหลักนั้น ในบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมีหลักนิติธรรมประกอบด้วย และจะมีการ
พิจารณาคดีโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์เอกชน และประโยชน์ของสังคม ตามหลักความได้สัดส่วน 

- ประเด็นบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔  
วรรคสอง เนื่องจากไม่มีการเสนอค าร้องตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงยังไม่มีบรรทัดฐานค าวินิจฉัย แต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยทางวิชาการในประเด็นดังกล่าว ซึ่งหากด าเนินการแล้วเสร็จจะ
เผยแพร่ผลการวิจัยต่อไป 

 ส านักงานศาลยุติธรรม  ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ประเด็นการเลื่อนคดี จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 

ประธานศาลฎีกาได้ออกมาตรการและแนวทางการเลื่อนคดี โดยใช้วิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีที่มี
ความพร้อม และถือว่าเป็นการพิจารณาคดีโดยศาล โดยในคดีที่คู่ความไม่มีความพร้อมจะเลื่อนการพิจารณาคดี
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ออกไป ทั้งนี้ หน่วยงานได้สื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต ารวจ อัยการ และสภาทนายความ เพ่ือให้
เข้าใจถึงความจ าเป็นในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- หลักนิติธรรม มาจาก Rule of Law หรือกฎเกณฑ์ของกฎหมาย โดยมีหลักการส าคัญ ๓ ประการ คือ 
๑) กฎหมายออกมาโดยชอบด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ๒) การบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาค  
เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ๓) เมื่อเกิดข้อพิพาทต้องมีการตัดสินข้อพิพาทด้วยองค์กรที่เป็นอิสระหรือศาล 

การพิจารณาคดีของศาลต้องเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาว่าคดีที่
เกิดขึ้นอยู่ในอ านาจการพิจารณาคดีของศาลหรือไม่ และด าเนินกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความ โดยเป็นไปภายใต้หลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและส านวนคดีสามารถตรวจสอบได้ 

- หลักการตีความกฎหมาย ศาลต้องพิจารณาจากถ้อยค าตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
- ประเด็นคดีที่ถึงที่สุดในแต่ละศาล ไม่สามารถน ามาหารือเพ่ือก าหนดแนวทางการวินิจฉัยได้ เนื่องจาก

การตัดสินของศาลเป็นอิสระ ทั้งนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคดีแล้วย่อมมีผลผูกพันทุกองค์กร 
- การสอบเข้าสู่ต าแหน่งผู้พิพากษา จ านวนผู้สอบได้มีความแตกต่างกันในแต่ละปี โดยนอกจากการสอบ

ข้อเขียนแล้ว สิ่งที่หน่วยงานต้องการคือผู้เข้าสู่ต าแหน่งผู้พิพากษาต้องผ่านมาตรฐานตามที่ศาลยุติธรรมก าหนด ใน
การให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน 

- คดี TOYOTA ปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุดจึงต้องรอการพิจารณาของศาลฎีกา 
- ประเด็นการฝากเงินของหน่วยงาน เงินฝากส่วนใหญ่เป็นของคู่ความที่หน่วยงานต้องส่งมอบให้แก่

กระทรวงการคลัง และบางส่วนต้องจ่ายคืนให้แก่คู่ความ 
- ประเด็นจ านวนคดีผู้บริโภคที่ค้างพิจารณาในศาล คดีผู้บริโภคมีวิธีการพิจารณาคดีเป็นการเฉพาะ โดย

ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ การพิจารณาคดีจะสิ้นสุดภายในระยะเวลา ๖ เดือน 
- จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน มีข้าราชการตุลาการ จ านวนประมาณ ๕,๐๐๐ คน และเจ้าหน้าที่ศาล 

จ านวนประมาณ ๑๓,๐๐๐ คน 
 ส านักงานศาลปกครอง ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ประเด็นการเลื่อนคดีของศาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID -19) ส่วนใหญ่เป็นการขยายระยะเวลาตามค าขอของคู่ความในคดี 
- ประเด็นการก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ

ที่ดินซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ามิได้อยู่ในอ านาจการดูแลของกรมธนา
รักษ์ หน่วยงานจึงท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่ เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ โดยก าหนดเป็นงบประมาณ
ผูกพัน 

- ประเด็นหลักสูตรการอบรมของศาลปกครอง ไม่มีการจัดอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
- การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งตุลาการศาลปกครอง มีการคัดเลือกโดยการสอบในชั้นตุลาการศาล

ปกครองชั้นต้น และตุลาการศาลปกครองสูงสุด แบ่งออก ๒ ลักษณะ คือ การเลื่อนระดับจากตุลาการศาลปกครอง
ชั้นต้น และการสอบในชั้นตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

- ไม่มีการเทียบเคียงต าแหน่งของศาลปกครองและศาลยุติธรรม  
- ประเด็นหลักนิติธรรม เป็นหลักการที่ก าหนดให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องใช้อ านาจให้เป็นไปตาม

กฎหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน  
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- ประเด็นการบังคับคดี ศาลปกครองมีการเพ่ิมเป้าหมายการบังคับคดีในปี ๒๕๖๕ จากเดิมซึ่งก าหนด
เป้าหมายร้อยละ ๗๕ เพ่ิมเป็นร้อยละ ๘๐ โดยเฉพาะคดีที่ไม่ต้องออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี หน่วยงาน
สามารถติดตามและควบคุมด าเนินการได้เอง ศาลปกครองสามารถด าเนินการได้ ร้อยละ ๙๑.๔๑ 

- คดบีริษัทโฮปเวลล์ กรณีโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานขอ
ส่งรายละเอียดให้แก่คณะกรรมาธิการในรูปแบบเอกสาร 

- ประเด็นการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน หน่วยงานได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพิจารณาคดีและบังคับคดี โดยการเพ่ิมขั้นตอนการไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาท และยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนโดยการเปิดใช้งานระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งรองรับการด าเนินคดีตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นฟ้องจนกระทั่งสิ้นสุดการพิจารณา โดยการก าหนดกรอบการพิจารณา
ที่ชัดเจน และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ประหยัดค่ าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ 

- ประเด็นการก าหนดกรอบมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณาคดี เพื่อให้การพิจารณาคดีมีความรวดเร็ว 
เช่น  คดีทั่ ว ไป  ก าหนดระยะเวลาการพิจารณา ๑ - ๒  ปี , คดีส าคัญ  (คดีสิ่ งแวดล้อม) ภายใน ๑ ปี ,  
คดีบริหารงานบุคคล ภายใน ๑ ปี , ระยะเวลาการสั่งคดี (รับค าฟ้องหรือไม่รับค าฟ้อง) ภายใน ๑ เดือน  
และค าสั่งระหว่างพิจารณากรณีฉุกเฉิน ภายใน ๗ วัน และกรณีทั่วไป ภายใน ๗ วัน 

- ประเด็นการจ าแนกส านวนคดี ศาลปกครองมีการจ าแนกส านวนคดีออกเป็น ๓ ประเภท คือส านวน
คดีท่ัวไป ส านวนคดีเร่งด่วน และส านวนคดีส าคัญ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- โครงการเสริมสร้างหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยในสังคม หน่วยงานควรก าหนดจ านวน

กลุ่มเป้าหมายให้มากกว่า ๓๐๐ คน ทั้งนี้ โดยอาจถ่ายทอดการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด ขอข้อมูลจ านวนผู้พิพากษาและ

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบเอ็ด ขอข้อมูลจ านวนผู้พิพากษา

และเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
- นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดการจ่ายเบี้ยประชุมของ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
- นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด ขอข้อมูลจ านวนผู้พิพากษาและ

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบเอ็ด ขอข้อมูลจ านวนผู้พิพากษา

และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นในการก่อสร้างศาลแขวงแม่ฮ่องสอน  
๒. ขอข้อมูลความคืบหน้ากรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการ บริเวณดอยสุเทพ 
- นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้  
๑. ข้อมูลรายละเอียดบัญชีอัตราเงินเดือนผู้พิพากษาทั้งประเทศ และผู้พิพากษาอาวุโส ย้อนหลัง ๓ ปี 
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๒. รายละเอียดสัญญาการก่อสร้างศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง พร้อมข้อมูลการพิพาท
หรือเรื่องร้องเรียน ที่มีการเสนอมายังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานคณะกรรมการป้องกันการ
ทุจริตแห่งชาติ 

- นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด ขอข้อมูลจ านวนผู้พิพากษาและ
เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา 

- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ขอข้อมูลจ านวนผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ในรอบ ๑๐ ปีที่
ผ่านมา 

- นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ  ขอเอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากรของ
หน่วยงาน (เงินเดือนของตุลาการ และค่าเบี้ยประชุม) 

 
   กรุงเทพมหานคร         ๒๑,๕๖๓,๕๙๐,๖๐๐  บาท 
   ไม่มีรายการปรับลด            -    บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ หน่วยงานมีการจัดซื้อวัคซีนเพ่ือแก้ปัญหา 

โรคดังกล่าวอย่างไร 
- จากนโยบายของรัฐบาลที่มีมติเห็นชอบให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อ

รายได้ที่จะได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมากน้อยเพียงใด  จ านวนเงินที่ลดลงดังกล่าวมีผลอย่างไรกับการ
แก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตเช่นปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วน 

- จากงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นแบบมีเงื่อนไขซึ่ง
หน่วยงานจะต้องด าเนินการแก้ไขให้มีความถูกต้อง เนื่องจากมีการใช้มาตรา ๔๔ ในการต่อสัญญารถไฟฟ้าสาย
เขียวแต่การด าเนินการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ท าให้รถไฟฟ้าบีทีเอสมีการยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร 
หากหน่วยงานต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีจะน างบประมาณจากส่วนใดมาชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว มีการวางแผนรองรับ
กรณีดังกล่าวหรือไม่  

- กรณีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ รัฐใช้วิธีการปิดแคมป์คนงานให้แรงงานต่างด้าวเหล่านั้น 
อยู่ในแคมป์เดียวกัน ไม่มีการแยกกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือผู้มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อออกจากผู้ติดเชื้อออกมา  
แต่อย่างใด การด าเนินการดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดได้เลย ปัจจุบันหน่วยงานมีโรงงานหรือ
แคมป์คนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานจ านวนมากน้อยเพียงใด และมีการปิดแคมป์เหล่านั้นหรือไม่ มี
การจัดรถรับส่งคนงานที่กลับบ้านในพ้ืนที่ต่างจังหวัดอย่างเป็นระบบหรือไม่ อย่างไร หน่วยงานมีการตั้ง
งบประมาณเพ่ือด าเนินการในกรณีนี้จ านวนมากน้อยเพียงใด มีแผนในการเพ่ิมศูนย์พักคอยส าหรับผู้ป่วยระดับสี
เขียวในพ้ืนที่ ใดบ้าง และจะสามารถยกระดับจุดพักคอยจากระดับสีเขียวเป็นระดับสีเหลืองและสีแดง  
ได้หรือไม่ อย่างไร      

- หน่วยงานควรมีการปิดบ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุมอบายมุขให้หมด แต่กิจการที่ ผู้ประกอบการ 
มีระบบการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ควรมีการปิดกิจการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดควรแยกกลุ่มเสี่ยงออกมา
และหน่วยงานควรจัดสถานที่พักพิงให้กับกลุ่มเสี่ยงเพื่อรอดูอาการ  

- หน่วยงานมีนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการกับรถด่วนพิเศษ BRT และตั๋วรถดังกล่าวอย่างไร  
- ขอให้หน่วยงานให้การดูแลการน าสายไฟลงใต้ดินที่มีการจัดเก็บสายไฟหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เรียบร้อย

ซึ่งจะท าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้  
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- สอบถามเกี่ยวกับจุดฉีดวัคซีนและสถานการณ์การแก้ปัญหาโรคโควิด ๑๙ มีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการอย่างไร  

- สอบถามเกี่ ยวกับ โครงการก่อสร้ างสะพานข้ามแม่น้ า เจ้ าพระยาบริ เวณ แยกเกียกกาย  
ซึ่งคณะกรรมาธิการงบประมาณปี ๒๕๖๔ ให้ชะลอโครงการเนื่องจากยังไม่มีข้อยุติที่มีความชัดเจนว่าจะแก้ปัญหา
ที่ จะเกิดขึ้น ได้อย่ างไร ปั จจุบันยั งคงไม่มี ข้อยุติกรณี ดั งกล่ าว เห็นว่า หากโครงการดั งกล่ าวข้างต้น  
ยังไม่มีข้อยุติที่มีความชัดเจนไม่ควรระบุไว้ในแผนการเสนอค าของบประมาณในงบประมาณปี ๒๕๖๖ และ 
หน่วยงานมีด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินในโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ควรปรับลด
ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบ ริเวณแยกเกียกกาย  
ช่วงที่ ๒ จ านวน ๑ รายการ เนื่องจากรายการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการก่อสร้างสะพานบริเวณแยก
เกียกกาย  

- ขอให้หน่วยงานพิจารณาว่าโครงการที่เสนอขอรับจัดสรรใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีความพร้อมที่
จะด าเนินการมากน้อยเพียงใด  

- จากงบดุลของหน่วยงาน ๔ ปีที่ผ่านมา มียอดคงค้างเงินสดในธนาคารสูงขึ้นอย่าง ขอให้หน่วยงานมี
ระบบบริหารจัดการเงินสดเพ่ือป้องกันความเสี่ยงและค่าตอบแทนที่ได้รับเพ่ือน ารายได้ดังกล่าวมาใช้จ่ายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 

- หน่วยงานมีแนวทางในการเพ่ิมค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานดับเพลิงหรือไม่ และในเบื้องต้นเห็นว่าควร
เพ่ิมค่าเสี่ยงภัยจ านวน ๒,๐๐๐ ให้กับพนักงานดับเพลิงเพื่อให้มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพและภารกิจที่มีความ
เสี่ยงต่อชีวิตผู้ปฏิบัติหน้าที่  และขอให้มีการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานด้วย ทั้ งนี้  หน่วยงาน  
มีการจัดซื้อรถดับเพลิงและกระจายไปยังเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครอย่างไร  

- ขอให้หน่วยงานให้การจัดสรรงบประมาณไปยังเขตต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและขอให้มีการพัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบหรือเขตชานเมืองอย่างทั่วถึง งบเงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณให้แต่ละเขตจ านวน
เท่าใด มีความพิจารณาถึงความเหมาะสมและความต้องการประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือไม่ ควรจัดสรรให้แต่
ละเขตโดยค านึงถึงจ านวนประชากรในแต่ละเขต มีแนวทางในการกระจายอ านาจไปสู่เขตต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับระบบการบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนในปีที่ผ่านมามีการด าเนินการอย่างไร 
ครอบคลุมทกุเขตพ้ืนที่หรือไม่ มีความคืบหน้าจากการด าเนินการอย่างไร  

- กรณีที่มีปัญหาการทุจริตและมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส านักการโยธา  
ของกรุงเทพมหานคร มีแนวทางแก้ปัญหาหรือไม่  

- ครูพ่ีเลี้ยงเด็กมีความส าคัญกับการปลูกผังเด็กเล็กที่อยู่ในชุมชน ควรให้ความช่วยเหลือบุคลากร
เหล่านั้นให้ได้รับค่าตอบแทน  

- ขอให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือกับกรณีการขาดแคลนบุคลากรของโรงพยาบาลศิรินธรและขอให้
หน่วยงานจัดให้มีรถบริการสาธารณะในบริเวณชานเมืองเพ่ือให้บริการกับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

- กรุงเทพมหานครควรส่งมอบภารกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง และ
ขอให้ดูแลควบคุมเรื่องการขอความช่วยเหลือจากประชาชนเพื่อซ่อมไฟฟ้าหรือจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 

- กรุงเทพมหานครควรมอบหมายให้แต่ละเขตจัดตั้งศูนย์อ านวยการประจ าเขตเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙  

- สอบถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ าท่วม ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์เสร็จแล้วหรือไม่ การ
ระบายน้ าในหลายพื้นท่ีไม่มีท่อระบายน้ า เช่น ในพ้ืนที่ถนนรามค าแหง เป็นต้น  

- จากงบประมาณที่ขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่เหตุใดจึงมีการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขเพียง 
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๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท (ร้อยละ ๗.๓) งบส่วนใหญ่จะมีการจัดสรรในส่วนภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เห็นว่าความ
จ าเป็นเร่งด่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ควรเป็นการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ หน่วยงานควร
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินการดังกล่าว 

- สอบถามเกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปัจจุบันยังด ารงต าแหน่งและได้รับ
เงินเดือนหรือไม่  สภากรุงเทพมหานครมีการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
หรือไม่   

- หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าที่จะมีขึ้นหรือไม่ งบประมาณที่จัดเตรียมไว้  
มีจ านวนเท่าใด  

- จากรายงานผู้สอบบัญชีปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขใน 
หมายเหตุที่ ๑๘ ที่ระบุว่า เจ้าหนี้การค้ายังไม่รวมภาระผูกพันที่กรุงเทพมหานครจะต้องช าระค่าบริการเดินรถและ
ซ่อมบ ารุงของโครงการขนส่งมวลชนสายสีเขียวให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS) 
ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ นั้น เหตุใดรายงานดังกล่าวจึงปรากฏในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ เพียงปีเดียว  

- ขอให้หน่วยงานด าเนินการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ  
โดยอาศัยช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่การจราจรบนท้องถนนลดลง โดยท าการส ารวจ 
ตรอกหรือซอยต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ เพ่ือจัดท าเส้นทางลัดให้กับประชาชนต่อไป 

หน่วยงานตอบชี้แจง 
- ชี้แจงเกี่ยวกับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ลดลงจากนโยบายของรัฐบาลนั้น มีจ านวนลดลง

ประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท 
- การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มีการด าเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครซึ่งมีจ านวน ๑๑ แห่ง และมหาวิทยาลัยที่
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดหน่วยงานมีการจัดซื้อ
ยาฟาวิพิราเวียร์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ดและได้รับพระราชทานอีกจ านวน ๑๑๐,๐๐๐ 
เม็ด ใช้ไปแล้วประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด  

 - ชี้ แจงเกี่ ยวกับรถ BTS ซึ่ งกรุงเทพมหานครได้รับมอบมาจากการรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน 
แห่งประเทศไทยโดยอาศัยมาตรา ๔๔ ซึ่งต้องรับทั้งหนี้สินจ านวน ๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท และค่าอาณัติสัญญาณ
อีกจ านวน ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท รวมทั้ งสิ้นประมาณ ๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท จ านวนหนี้ดังกล่าว
กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับภาระดังกล่าวได้จึงได้มีการจัดหนังสือไปยังรัฐบาลเพ่ือด าเนินการแก้ปัญหา
ดังกล่าว 

- ปัจจุบันแคมป์คนงานมีจ านวน ๕๗๕ แคมป์คนงาน แคมป์ที่มีคนงานตั้งแต่ ๑๐๑ คนขึ้นไปจะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยในแคมป์ดังกล่าว 

- ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าศูนย์พักคอยซึ่งจะด าเนินการให้ครบทั้ง ๕๑ ศูนย์ภายในเดือนกรกฎาคม 
ปัจจุบันด าเนินการเสร็จแล้ว ๓๐ ศูนย์ มีการจัดท าสถานที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองแล้วจ านวน ๑๗๐ เตียง  
และจะด าเนินการจัดท าสถานที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองอีก ๖ แห่ง และมีการจัดท าเตียงความดันลบใน
โรงพยาบาล ๒ แห่ง 

- งบกลางที่ตั้งไว้เพ่ือแก้ปัญหาโรคโควิด ๑๙ มีจ านวน ๕๐๐ ล้านบาท มีการแยกผู้ป่วย ผู้ที่มีความเสี่ยง
ออกมา กรณีที่มีการจัดท า ATK แล้วปรากฏผลว่ามีการติดเชื้อจะให้ตรวจแบบ Swab อีกครั้ง หากมีอาการรุนแรง
จะให้เข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ซึ่งจะมีการส่งเจ้าหน้าเข้าไปดูแล 
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- ชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดิน สายไฟฟ้าสามารถจัดเก็บได้โดยง่าย 
แต่สายที่เป็นปัญหาคือสายสื่อสารที่มีจ านวนมาก ได้คู่สัญญาที่จะด าเนินการแล้ว 

- การจัดสรรงบอุดหนุนให้แต่ละเขต หน่วยงานได้จัดสรรให้กับส านักงานเขตที่มีขนาดใหญ่  
จ านวน ๓ ล้านบาท และจัดสรรให้ส านักเขตที่มีขนาดเล็กจ านวน ๒ ล้านบาท  

- กรณีการระบายน้ าของอุโมงค์ยักษ์อยู่ในระหว่างการแก้ไข 
- ปัจจุบันสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจ านวน ๒๐ คน  
- งบประมาณเพ่ือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการนั้นมีการจัดเตรียมไว้ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท 
- หน่วยงานมีการสนับสนุนอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและ

สนับสนุนทุนการศึกษาในแต่ละปี 
- ชี้แจงเกี่ยวกับเงินสะสมของกรุงเทพมหานครจ านวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้น โดยเป็นเงินสะสมที่ 

ปลอดหนี้จ านวน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท 
- ชี้แจงเกี่ยวกับค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ได้ 

รับค่าเสียงภัยจ านวน ๕,๐๐๐ บาท และมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือเพ่ิมเงินค่าเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่ 
อีกจ านวน ๒,๐๐๐ บาท คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จและน่าจะสามารถจ่ายเงินได้ในเดือนมกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ กรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับภาระหนี้สินของรถไฟฟ้าสาย

สีเขียวที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบมีจ านวนมากน้อยเพียงใด สามารถด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร 
นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียด ดังนี้  
- งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่พับไปจ านวน ๗๔๐ ล้านบาท และเงินกันไม่ได้

เบิกจ่ายจ านวน ๒ ,๐๖๕ ล้านบาท มีรายการ/โครงการใดบ้าง โครงการที่ พับไปจะมีการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่ อย่างไร  

- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๗๐๐ กว่าล้านบาท และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๑๗๓ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายเพียง ๑๖.๕ เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้
มีการจัดกรรมสิทธิ์ในท้องที่ใดบ้าง จัดอย่างไร 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ย้อนหลัง ๑๐ ปี โดยแยกรายละเอียด ดังนี้   

๑. จ านวนประชากรถาวร 
๒. จ านวนประชากรแฝง 
๓. จ านวนประชากรที่เข้า – ออกประจ าวัน (เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร) 
๔. ตัวเลขคนต่างชาติทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
๕. สถิติเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปี 
๖. จ านวนผู้เสียชีวิตในแต่ละปี 
๗. ตัวเลข GDP ของกรุงเทพมหานคร  
๘. ตัวเลข GDP ภาคการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
๙. ตัวเลขผู้ที่ท างานในภาคการท่องเที่ยวมีจ านวนเท่าใด 
๑๐. ในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรอาศัยอยู่กี่ครัวเรือน และมีที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็น

บ้านเรือนหรือคอนโดมิเนียมที่ได้มาตรฐานและท่ีไม่ได้มาตรฐานจ านวนมากน้อยเพียงใด  
๑๑. โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่ปิดตัวลงมีจ านวนมากน้อยเพียงใด  
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๑๒. ควรส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีทฟู๊ด (Street Food) ให้เป็นจุดเด่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร แต่ควรมี เจ้าหน้ าที่ ให้ค าแนะน าผู้ ประกอบการร้านอาหารเพ่ือให้อาหารดั งกล่ าว 
ถูกสุขลักษณะ 

๑๓. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะวันละกี่ตัน มีการก าจัดขยะอย่างไร หน่วยงานแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น 
PM ๒.๕ อย่างไร ขอสถิติย้อนหลังว่า ปัญหาดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปีใดโดยแยกเป็นรายเขต เขตไหนมีปัญหาเรื่ อง
ฝุ่น PM ๒.๕ บ้าง 

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันสูงกว่าระดับน้ าทะเล  
กี่เซนติเมตร มีการทรุดตัวในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด ขอข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี พ้ืนที่บางขุนเทียนถูกน้ าทะเลกัด
เซาะมากน้อยเพียงใด มีแผนระยะยาวในการแก้ปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างไร 

๑๗. ขอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ๕ ล าดับแรกเสียชีวิตจาก
สาเหตุใดมากท่ีสุด (ขอข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี) 

๑๘. มีการประเมินผลความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ หรือไม่  หากมี 
การประเมินผลความเสียหายมีจ านวนเท่าใด ปัจจุบันคนไร้บ้านบนท้องถนนจ านวนเท่าใดและจ านวนคนไร้บ้าน
เพ่ิมข้ึนจากวิกฤตโควิด ๑๙ จ านวนเท่าใด มีจ านวนผู้พิการเท่าใด มีจ านวนผู้ตกงานจ านวนเท่าใด  

๑๙. กรุงเทพมหานครให้การดูแลโรงงานที่มีความเสี่ยง เช่น โรงกลั่นน้ ามัน เทอร์มินอล ต่าง ๆ อย่างไร 
๒๐. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนเงินภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บไม่ได้ตามมติของ

คณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด มีค่ าใช้จ่ ายที่ รัฐค้างจ่ายให้กับ
กรุงเทพมหานครจ านวนเท่าใด 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอสัญญาค่าบริการเดินรถและซ่อมบ ารุง
ของโครงการขนส่งมวลชนสายสีเขียวให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS)  
แต่ละปีมีการตั้งงบประมาณอย่างไร และภาระต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เงื่อนไขค่าปรับ ดอกเบี้ยการผิดนัดช าระหนี้ 
หนังสือยืนยันยอดหนี้จาก BTS หากกรุงเทพมหานครต้องช าระค่าบริการและซ่อมบ ารุงซึ่งจะมีดอกเบี้ยหรือ
เสียหายที่เกิดข้ึนหน่วยงานจะมีความรับผิดชดใช้มากน้อยเพียงใด 

ขอเอกสารของหน่วยงานอ่ืน  
กรมบัญชีกลาง 
นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
กรณีมีข้อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินของจังหวัด (โควิด ๑๙) ท าให้คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดร่วมกับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สอบถามว่า 

๑. มีหลักเกณฑ์ วิธีการอะไรบ้างหรือข้อห้ามอะไรบ้างในการใช้เงินทดรองราชการ 
๒. มีจังหวัดใดบ้างท่ีได้ใช้เงินทดรองแล้ว และใช้เพ่ือท าอะไร จ านวนเท่าไหร่ 
๓. กรณีที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคโควิด ๑๙ ให้กับโรงพยาบาล 

ต่าง ๆ ในสังกัดของรัฐหรือท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
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แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   ๑๒,๒๗๕,๓๖๒,๒๐๐ บาท  
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม 
และระบบโลจิสติกส์     ๑๑๐,๔๑๕,๑๕๑,๑๐๐   บาท 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า    ๖๓,๒๕๑,๕๐๙,๖๐๐ บาท 

   ไม่มีรายการปรับลด            -    บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงาน 
บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบเหตุผลการจัดท าบัญชีโดยการน าระบบ GFMIF มาใช้แทนเกณฑ์เงินสด  
- ขอทราบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และระบบเครือข่ายด้านคมนาคมรองรับ

การขนส่ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 30 เปอร์เซ็นต์ 
- ขอทราบการแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ขอทราบรายละเอียดการจัดท าแผนงาน โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหน้าที่ของรัฐบาลมีหน้าที่ต้อง

จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและอุปโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั้งยืนตามมาตรา 56 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

- ขอทราบแนวทางการบูรณการเรื่องน้ าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการแม่น้ านานาชาติ เช่น 
แม่น้ าโขง ด าเนินการศึกษาการน าน้ าแม่น้ าโขงมาใช้ภายในประเทศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภายในประเทศ 

- ขอทราบแนวทางการน าน้ าจากประเทศกัมพูชามาใช้ภายในประเทศไทย และแนวทางการใช้น้ า
บาดาลมาช่วยเหลือปะชาชนในฤดูแล้ง 

- กรณีการจัดท าแผนงานบูรณาในแต่ละแผนควรมีการจัดท ารายละเอียดโครงการของแต่ละหน่วยงาน
ให้มีความชัดเจน เพ่ือจะท าให้เห็นว่าแผนงานบูรณาที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท าแผนงานที่ซ้ า ซ้อนกัน
หรือไม ่

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  เป็นการพัฒนาการขนส่งทางน้ า  

ทางราง โดยเฉพาะรถไฟทางคู่ที่จ านวนโครงข่ายเพ่ิมมากขึ้น การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ให้มีความเชื่อมต่อกัน  
ซึ่งในอนาคตการขนส่งสินค้าจะเป็นการขนส่งที่รวดเร็วไม่ต้องรอนาน และท าให้ต้นทุนการขนส่งมีจ านวนที่ลดลง 
หน่วยงานได้มุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ครบทุกโครงข่ายตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

- กรณีแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ระยะเวลาในการจัดท าแผนหน่วยงานมีการจัดท า
แผนหลักและแผนปฏิบัติการที่ด าเนินการตามแผนระดับชาติและถ่ายทอดไปยังลุ่มน้ าจังหวัด และต้องด าเนินการ
จัดท าแผนน้ าให้แล้วเสร็จก่อนส่งไปยังส านักงบประมาณ แต่ติดข้อจ ากัดในเรื่องการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ข้อจ ากัดในเรื่องการกระจายอ านาจที่จะก าหนดให้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นการแบ่งการ
ด าเนินงานตามภารกิจ แต่ต้องมีเป้าหมายร่วมเพ่ือก าหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่น้ าท่วม พื้นที่แล้งซ้ าซาก
เป็นที่ตั้ง 

- กรณีการส ารองน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นการฟ้ืนฟู พัฒนา อนุรักษ์ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค  
ท าให้ทุกพ้ืนที่ที่เป็นเจ้าของแหล่งน้ าจ าเป็นต้องจัดสรรน้ าในระดับจังหวัด 

- กรณีการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ไม่สามารถแก้ไขวิธีเดียวไม่ได้ เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่จะมีผู้
ครอบครองส่งผลให้ไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ท าได้เพียงการจัดสรรภารกิจให้กับผู้ที่เป็นเจ้าพ้ืนที่นั้น ๆ 
เป็นผู้ด าเนินการ และควรด าเนินการปรับปรุงในเรื่องของบทบาทหน้าที่เป็นส าคัญ 
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- กรณีการติดตามประเมินผลงบบูรณาการน้ า หน่วยงานหลักมีการติดตามอย่างต่อเนื่องในแต่ละพ้ืนที่ 
ซึ่งการพัฒนานอกเขตชลประทานจะมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งด าเนินการเพียงผู้เดียวมิได้  ต้อง
พิจารณาว่าภารกิจเป็นของหน่วยงานไหนและเข้าไปแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

- กรณีการแก้ไขปัญหาลุ่มแม่น้ าโขงได้ด าเนินการศึกษาต่อยอดจากกรมชลประทาน เมื่อเป็นการผันน้ า
ข้ามลุ่มน้ าต้องพิจารณากฎหมายของต่างประเทศ ขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการเสนอโครงการเพ่ือดึงน้ ามาจาก
แม่น้ าโขงเพ่ือจัดท าเป็นแผนหลักในการจัดท าลุ่มแม่น้ าโขงและลุ่มแม่น้ าสาขาอย่างเป็นระบบ ขณะนี้ได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ  อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนและเสนอต่อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

- ปัจจุบันได้มีการถอดแผนแม่บทระยะที่ ๒ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางให้
ประชาชนในพื้นท่ี เกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนร่วมกัน 

- ปัจจุบันโครงการผันน้ าอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่หลายโครงการ เมื่อท าการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยจะ
น าเสนอเข้าสู่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนศรีนครินทร์ ลุ่มน้ าป่าสัก หรือผันน้ า
หรือเติมน้ าเข่ือนภูมิพล  

- การสร้างเขื่อนปิดปากแม่น้ าสายหลัก ๔ สาย ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาว่าจะด าเนินการปิดปากแม่น้ าสายหลักทั้ง ๔ สายได้หรือไม่ โดยมีการตั้งอนุกรรมการ
ขึ้นมาเพ่ือพิจารณา 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- แนวทางการพิจารณาหลักเกณฑ์แผนงานบูรณการเพ่ือจัดสรรงบประมาณ ควรแบ่งการพิจารณา 

แผนงานหลักที่ต้องพิจารณาทุกปี และแผนงานที่สลับหมุนเวียนไม่เกิน 10 แผนงาน หรือพิจารณาตาม
งบประมาณท่ีได้รับ 

- กรณีแผนงานที่ได้รับงบประมาณด าเนินการจ านวนมาก ไม่มีผลการด าเนินงานที่ดี  แต่ถูกบรรจุไว้ใน
แผนงานบูรณการเหมือนเดิม เช่น แผนงานการกระจายอ านาจ ควรพิจารณาทบทวนแผนงานเมื่อด าเนินการผ่าน
มา และควรมีหน่วยงานหลักที่มีภารกิจที่ชัดเจน และการประเมินจะต้องกระท าเช่นเดี่ยวกับ แผนงาน โครงการที่
ไม่ใช่แผนบูรณการดังกล่าว 

- กรณีการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณการไม่มีการแนบงบการเงินประกอบการ
ขอรับงบประมาณ ควรแนบงบการเงินมาด้วย  

- กรณีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลด าเนินงานของแผนบู รณการ ควร
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ เพ่ือให้การจัดท างบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

- กรณีการจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อน ามาใช้อุปโภคหรือบริโภคส าหรับประชาชน และควรจัดหาพ้ืนที่
ส ารองส าหรับกักเก็บน้ าส ารองส าหรับใช้ในฤดูแล้ง 

- กรณีการแต่งตั้งที่ปรึกษาแผนงาน โครงการค่าตอบแทนจ านวน  ๒ แสนบาทต่อเดือน ควรแต่งตั้งที่
ปรึกษามาจากข้าราชการที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์การท างานเป็นส าคัญ ไม่ควร
พิจารณาคุณสมบัติที่จบด้านปริญญาโท ปริญญาเอกมากกว่าประสบการณ์การท างาน 

- กรณีการบริหารจัดการแม่น้ าโขง ควรมีแผนงานกลยุทธ์บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้มีน้ าใช้ หรือส ารองน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง ผันน้ าจากแม่น้ าโขง ลงแม่น้ า เลย ชี มูล และป่าสัก สามารถลดปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ส าหรับ
ประชาชนบริเวณแม่น้ าดังกล่าว 

- กรณีการบูรณการเรื่องน้ า ควรประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ าทั้งหมดเพ่ือแก้ปัญหาน้ าทั้ง
ระบบ และน าแนวคิดเรื่องการสร้างเขื่อนแม่นน้ าท่าจีน แม่น้ าบางประกง และแม่น้ าที่อยู่ติดกับน้ าทะเลเพ่ือ
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ป้องกันน้ าทะเลไหลเข้ามาในบริเวณน้ าจืด หากไม่มีการบูรณการทั้งระบบ ต่างคนต่างท า ท าให้เกิดความสับสน
วุ่นวาย 

- กรณีการจัดท าแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือขอรับงบประมาณในแต่ละปี มีเวลา
การจัดท าแผนบูรณาการอันจ ากัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรก าหนดแผนบูรณาการให้มีความชัดเจนว่ามี
แผนงานอะไรบ้าง เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกนั 

- กรณีการจัดท าแผนงานบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรมีการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานบูรณาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และควรพิจารณายกเลิกแผนงานบูรณาให้มีแผนงาน
บูรณาเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด ขอเอกสารแผนงานบูรณาการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า ดังนี้  
๑. ขอเอกสารตัวเลขการลงทุนแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าย้อนหลัง ๑๐ ปี  
๒. ขอทราบปริมาณน้ าที่ไหลลงสู่ทะเลจากแม่น้ าทั้ง ๕ มีจ านวนกี่ลูกบาศก์เมตร ย้อนหลัง ๑๐ ปี  
๓. ขอทราบปริมาณน้ าที่ตกลงจากท้องฟ้าในปี ๒๕๖๔ มีจ านวนเท่าไร และหน่วยงานน าน้ าดังกล่าวไป

ใช้ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม น้ าประปา การไหลทิ้งลงทะเล และสามารถน าไปใช้เป็นน้ าบาดาล 
 รายการสงวนความเห็น 
 - ศาตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม กรรมาธิการ ขอตัดงบประมาณแผนงานบูรณการที่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณท้ังหมดเนื่องจากไม่มีการบูรณการร่วมกันของหน่วยรับงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มีการปรึกษาหาแนว
ทางการบริหารงบประมาณ บุคลากร และการท างานร่วมกัน  

 - นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ยี่สิบเอ็ด ขอตัดงบประมาณของหน่วยงาน
กรมอนามัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนบูรณการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น 

 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้       ๗,๑๔๔,๓๑๙,๖๐๐ บาท 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ      ๔๘๗,๒๘๑,๗๐๐ บาท  
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม  
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด      ๔,๒๘๑,๐๙๓,๐๐๐ บาท 

    ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนบูรณการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้  

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- เมื่อพิจารณาแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนการด าเนินโครงการต่าง 

ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท าระบบการต่อต้านทุจริต ปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์และมีการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน และ
ควรพิจารณาทบทวนว่าการจัดท าแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการแก้ไขปัญหา
การทุจริตได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่น เป็นการปัญหาที่ท าลายเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเป็น

ปัญหาอาชญากรรมของโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือในการแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยมีการส ารวจความโปร่งใสของ
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ประเทศต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุน ส่งผลให้รัฐบาลก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ให้ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต CDI ซึ่งประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 
๕๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ ท าให้ต้องมีการก าหนดแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ตอบ
โจทก์กับยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังไม่ให้ความส าคัญ 
ในการบูรณาการร่วมกัน 

- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยก าหนด
แนวทางไว้ ๓ แนวทาง การปลูกจิตส านึกให้กับประชาชน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
ปราบปรามการทุจริต ทั้ง ๓ แนวทางต้องด าเนินการควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีแผนงาน โครงการของหน่วยรับงบประมาณไม่ได้รับการพิจารณาในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2565 น ามาใส่ในแผนงานบูรณการ ท าให้การจัดท าแผนงานบูรณการขาดประสิทธิ ควรพิจารณา
แผนบูรณาการด้วยความรอบครอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพก่อนมาขอรับงบประมาณ 

- กรณีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณการพบว่ามีลักษณะงบประมาณกระจุกตัว และมีความ
เหลื่อมล้ าทางด้านงบประมาณ 

- กรณีแผนงานบูรณการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ควรต้องมีผลการศึกษาหรืองานวิจัยประกอบการ
ยื่นขอรับงบประมาณ 

- กรณีแผนงานบูรณการมีลักษณะเชื่อมโยงกันหรือไม่ กรณีแผนงานบูรณการ 9 กระรวง 20 
หน่วยงาน แต่ได้รับงบประมาณต่างหน่วยงานท างานไม่มีการปรึกษาหารือร่วมกัน ไม่มีการบูรณการร่วมกัน ควรไม่
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเช่นเดียวกัน 

- กรณีการจัดท าแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือขอรับงบประมาณในแต่ละปี มีเวลา
การจัดท าแผนบูรณาการอันจ ากัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรก าหนดแผนบูรณาการให้มีความชัดเจนว่ามี
แผนงานอะไรบ้าง เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกั 

- กรณีการจัดท าแผนงานบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรมีการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานบูรณาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และควรพิจารณายกเลิกแผนงานบูรณาให้มีแผนงาน
บูรณาเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

 
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  ๖๒๓,๗๙๘,๖๐๐ บาท 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก   ๑,๖๔๒,๔๑๒,๑๐๐ บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  
แผนบูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ควรรณรงค์และส่งเสริมให้คนรู้จักการออมเพ่ือใช้

ในวัยชรา และจะไม่เป็นภาระของรัฐในอนาคต 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ขอรับข้อเสนอแนะและแนวทางใน

การขับเคลื่อนการจัดท าแผนงานบูรณาการต่าง ๆ เพื่อไปปรับปรุงและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการจัดท าแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือขอรับงบประมาณในแต่ละปี มีเวลา

การจัดท าแผนบูรณาการอันจ ากัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรก าหนดแผนบูรณาการให้มีความชัดเจนว่ามี
แผนงานอะไรบ้าง เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 



-๑๕- 
 

- กรณีการจัดท าแผนงานบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรมีการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานบูรณาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และควรพิจารณายกเลิกแผนงานบูรณาให้มีแผนงาน
บูรณาเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และบริการแห่งอนาคต          ๘๗๓,๐๖๔,๖๐๐ บาท 
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล     ๒,๕๒๙,๔๕๒,๓๐๐ บาท  
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว    ๔,๖๕๓,๘๑๒,๖๐๐ บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 

และบริการแห่งอนาคต แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นการบูรณาการภายใต้ ๕ กลุ่ม

อุตสาหกรรม มีการสร้างโอกาสภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ในการประยุกต์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทก์กับแผนธุรกิจ ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการขยายตัว
และมีมูลค่าการส่งออกสูงเพ่ิมขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทางกระทรวงสาธารสุขได้มีการน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ และชุด PEE แต่จากการส่งเสริมการผลิตชุด PEE หรือเครื่องทาง
การแพทย์บางอย่างท าให้สามารถท ามาทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศได้  

- กรณีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ดิจิทัลเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการแข่งขัน และมีการขยายตัวการ
ลงทุนทางด้านดิจิทัลอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ และการขยายตัวทางด้านหุ่นยนต์เพ่ิมมากขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่เป็นการใช้ยานยนต์อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

- กรณีการจัดท าแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลเป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอแต่มิได้รับการ
อนุมัติ ท าให้ต้องจัดท าเป็นแม่บทเพ่ือก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัลในปี ๒๕๖๖ ต่อไป 

- กรณีการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว สิ่งที่มีความต้องการมากท่ีสุด คือ 
Soft Loan เสริมสภาพคล่องธุรกิจในระยะเร่งด่วน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีแผนบูรณการรัฐบาลดิจิทัล ควรมีลักษณะให้บุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจ และมีแผนงานหลัก

ส าหรับการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกัน สามารถขับเคลื่อนต่อไปได ้
- กรณีงบประมาณแผนบูรณการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 4,000 กว่าล้านบาท ควรน า

งบประมาณจ านวนดังกล่าวมาเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019  

- กรณีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสินค้า otop มีรูปการท างานต่างคนต่างด าเนินการ จึงเกิดการซ้ าซ้อนของ
สินค้าและบริการ ควรร่วมกันบริหารจัดการเพื่อลดความซ้ าซ้อน โดยการประชุมร่วมกัน 

- กรณีการจัดท าแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือขอรับงบประมาณในแต่ละปี มีเวลา
การจัดท าแผนบูรณาการอันจ ากัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรก าหนดแผนบูรณาการให้มีความชัดเจนว่ามี
แผนงานอะไรบ้าง เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 

- กรณีการจัดท าแผนงานบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรมีการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานบูรณาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และควรพิจารณายกเลิกแผนงานบูรณาให้มีแผนงาน
บูรณาเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/divana.html
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/divana.html
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ คณะกรรมาธิการ ขอเอกสารการจัดท าโครงการสร้างเครื่องมือและ

แพลตฟอร์มกลาง และโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ One Stop Service ของแผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล 
 ส านักงบประมาณ 

 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - การจัดท าแผนงานบูรณาการไม่เอาปัญหาของประชาชนของชาติมาเป็นตัวตั้ง หน่วยงานควร

ก าหนดให้การจัดท าแผนงานบูรณาน าปัญหาสังคม ปัญหาของประชาชนเป็นส าคัญ 
 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีการจัดท าแผนงานบูรณาการเป็นการด าเนินการพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา ๑๔ (๓) มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ โดยการจัดท าแผนงานบูรณาต้องมีเป้าหมายร่วม 
วัตถุประสงค์การขอใช้งบประมาณ ก าหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน และต้องวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมถึงหน่วยรับที่
เป็นเจ้าภาพและหน่วยรับที่เกี่ยวข้อง ส่วนการก าหนดระยะเวลาของแผนงานบูรณาการต้องด าเนินการตาม
แผนงานที่ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีแต่ละช่วงปีที่ก าหนดไว้ และถอดออกมาเป็นแผนงานตามเอกสารงบประมาณ
เล่มขาดคาดแดง 

 - กรณีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในภาพรวมต้องด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับแผนทุกระดับ 
การบูรณาการต้องเป็นบูรณาการตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป และต้องไม่อยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกัน ซึ่งต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันในการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางแต่ละเป้าหมายให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า สิ่งส าคัญในการจัดท าแผนงานบูรณาการถ้าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานต้องก าหนด
ตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างกระทรวง และไม่น าค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะงานประจ าหรือภารกิจพ้ืนฐานมาก าหนด 

 - ส่วนระยะเวลาในการจัดท าแผนงานบูรณาการ หน่วยงานมีการจัดท าปฏิทินงบประมาณตั้งแต่เดือน
ตุลาคม โดยก าหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมายทุกระดับ เพ่ือมาด าเนินการจัดท างบประมาณในปีถัดไป 
ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะด าเนินการก าหนดระยะเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์กับส่วน
ราชการ 

 - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๕ วรรคสาม สามารถโอนงบประมาณ
ภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันได้ และด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณบุคลากร เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ หากปรากฏว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือยังไม่ได้น าไปใช้จ่าย 
ต้องแจ้งให้ส านักงบประมาณทราบและตรวจสอบข้อมูลโดยเร็ว 

 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอเอกสารการก าหนดปฏิทิน

งบประมาณในแต่ละเดือนและหลักเกณฑ์การก าหนดแผนบูรณาการในแต่ละปี  
 

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา 
 

นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  

นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

นายมงคล  นิ่มประเสริฐ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
นางสาวจริงจัง  นะแส นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  

ผู้จดสรุปผลการประชุม 


